
 

 
 
 
 
 
 

(ร่าง)       
 บันทกึรายงานการประชมุวสิามญั      

     สภาองค์การบรหิารสว่นจังหวัดเพชรบรูณ ์

  ครั้งที ่1/2554   
 
 
 
 

วันพฤหสับดี ที่  15  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2554  
วันพุธ ที่ 21 เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2554  

 
 
 
 
 

 
 ณ ห้องประชมุสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ ์

 
 
 



 2 

บนัทกึรายงานการประชุมวสิามญั  สภาองค์การบรหิารส่วนจังหวดัเพชรบูรณ ์
ครั้งที่ 1/2554  

วันพฤหสับดทีี ่ 15   เดือน   กันยายน  พ.ศ. 2554   เวลา  10.00  น. 
ณ ห้องประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัเพชรบูรณ ์

รายชื่อฝ่ายนติบิญัญตัฯิ ที่มาประชุม 
          

1. นายวรโชติ สุคนธ์ขจร ประธานสภาฯ 
2. นางสุภาวดี    เพ็งธงชัย รองประธานสภาฯ 
3. นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธ์ุ รองประธานสภาฯ 
4. นายชัยวัฒน์ แก้วพิกุล เลขานุการสภาฯ 
5. นายชํานาญ มีวันเนือง ส.อบจ. เขต 1 อ.เมือง 
6. นางสาวอภิรดี พรพฤฒิพันธ์ุ ส.อบจ. เขต 2 อ.เมือง 
7. นายธัชพล ดวงพัตรา ส.อบจ. เขต 3  อ.เมือง 
8. นายวินัย พรพฤฒิพันธ์ุ ส.อบจ. เขต 4  อ.เมือง 
9. นายอัคนี พรพฤฒิพันธ์ุ ส.อบจ. เขต 6  อ.เมือง 

10. นางจิตรา ปาทาน ส.อบจ. เขต 1 อ.หนองไผ่ 
11. นางนิภา เจนจบธรรม ส.อบจ. เขต 2 อ.หนองไผ่ 
12. นางพรพรรณ์ โพธ์ิดี ส.อบจ. เขต 3 อ.หนองไผ่  
13. นายเอกชัย อาสมาน ส.อบจ. เขต 4 อ.หนองไผ่ 
14. นางสาวจันทนา วัฒนกิตานนท์ ส.อบจ. เขต 1 อ.หล่มสัก 
15. นายเสวก ศรลัมพ์ ส.อบจ. เขต 3 อ.หล่มสัก 
16. นางสาวจิราพร เทืองน้อย ส.อบจ. เขต 5 อ.หล่มสัก 
17. นางสาวธัญญารัตน์ เดชะปิยะมิตร ส.อบจ. เขต 2  อ.วิเชียรบุรี 
18. นายเกรียงศักด์ิ พิชิตกวิน ส.อบจ. เขต 3  อ.วิเชียรบุรี 
19. นางสาวเทียนทอง ทองใจสด ส.อบจ. เขต 4 อ.วิเชียรบุรี 
20. นางกิมกี ปลั่งศรีทรัพย ์ ส.อบจ. เขต 1 อ.หล่มเก่า 
21. นายประภาส รุ่งเจริญกิจ ส.อบจ. เขต 1 อ.บึงสามพัน 
22. นายวสันต์ ทองมีแสง ส.อบจ. เขต 2 อ.บึงสามพัน 
23. นายจําเริญ สุวรรณ ี ส.อบจ. เขต 1 อ.ศรีเทพ 
24. นายทองเสี่ยน แก่นเกลี้ยง ส.อบจ. เขต 2 อ.ศรีเทพ 
25. นายสมคิด รินนาศักด์ิ ส.อบจ. เขต 1 อ.วังโป่ง 

  26. นายอบ แสงนก ส.อบจ.เขต 1 อ.น้ําหนาว 
  27. นายพงษ์พันธ์ วิภาจักษณกุล ส.อบจ.เขต 2 อ.ชนแดน 

 
 
 
 
 

/รายช่ือ... 
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รายชื่อฝ่ายนติบิญัญตัฯิ ที่ไม่มาประชุม   

1. นายณัฐวุฒิ พั้วช่วย สมาชิกสภา อบจ. เขต 2 อ.หล่มสัก  หมายเหตุ: ลากิจ 
2. นายวิวัฒน์ พั้วช่วย สมาชิกสภา อบจ. เขต 4 อ.หล่มสัก  หมายเหตุ: ลากิจ 
3. นายวิเชียร ญาติรวี สมาชิกสภา อบจ. เขต 1 อ.เขาค้อ   หมายเหตุ: ลากิจ 

 

รายชื่อฝ่ายบรหิารทีเ่ข้าประชุม 
1. นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
2. นายสมศักด์ิ   อนรรฆพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
3. นายอภิวุฒิ พรพฤฒิพันธ์ุ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
4. นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ ์
5. นายนิพนธ์ อินแนน ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
6. นายเสถียร อภิญญาภิญโญ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
7. นางนฤมล วรกมล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
8. นายชาติชัย สาลีผล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
9. นายพงศ์พล แสนนอก หัวหน้าสํานักปลัดฯ 

10. นายบรรเทิง สิงห์สถิตย์ ผู้อํานวยการกองกิจการสภาฯ 
11. นางสายชล สุนทร ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
12. นางปิยนันท์ เฉลิมภาค ผู้อํานวยการกองคลัง 
13. นายสํารวย เจอะแก่นหอม รกท. ผู้อํานวยการกองช่าง 
14. นางจารุพันธ์ อุตม์อ่าง ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
15. นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ผอ.โรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 
16. นางชุติมา ป้องกัน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
17. นางกมลวรรณ นามวงษ์ หัวหน้าฝ่ายนิติการและพาณิชย์ 
18. นายวิชัย ผดุงนึก หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
19. นางวิไลพร ชะนะภักด์ิ หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
20. นางกานดา กีรติกาลกุล หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
21. นางศิริพร นกแก้ว หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
22. นางรัตนา ศรีวรอรรถานน หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สนิ 
23. นางอมรรัตน์ ผดุงนึก หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
24. นางสมคิด แก้วนิมิตร หัวหน้าฝ่ายบัญชี 
25. นางนวรัตน์ แสนนอก  หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
26. นายชูศักด์ิ ทารัตน์ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม 
27. นายประเทือง ทองนุ่ม หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
28. นายสนั่น ไฉนงุ้น หัวหน้าฝ่ายสํารวจและออกแบบ 
29. นายอรรณพ พรหมเศรณ ี หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาฯ 
30. นายชนะ จันทร์เกิน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ 

 
 
 

/รายช่ือฝ่าย… 
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รายชื่อฝ่ายบรหิารทีเ่ข้าประชุม 
31. นางสุจิตรา เอื้อนยศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ว 
32. นางอรวรรณ งามนิล เจ้าพนักงานธุรการ 6 
33. นางบุญสิตา คํามา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 
34. นางสาวนนธิชา เหล่าเขตกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 
35. นางสิริขวัญ บิดาทุม เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 
36. นางนงเยาว์ กิ่งกลาง เจ้าพนักงานธุรการ 4 
37. นางสาวมลิวัลย์ ใจทัศน ์ พนักงานคอมพิวเตอร์ 
38. นางอุทัย สุวรรณ ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 5 
39.  นางวัชรีพร ทองเนื้อแปด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว 
40. นางสาววนัญญา ศิลกุล พนักงานคอมพิวเตอร์ 
41. นางน้ําผึ้ง ฟักศรี บุคลากร 6 ว 
42.  นางจินตนา โสภากาศ เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 
43. นางธัญสินี จตุพจน์ เจ้าพนักงานธุรการ 2 
44.  นางสาวเกศสุดา กาสา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
45.  นางเสาวณีย์ ทองคําสุก พนักงานคอมพิวเตอร์ 

 
 

รายชื่อหัวหนา้ส่วนราชการประจําจงัหวดั/องคก์รอสิระ/องคก์รเอกชน/องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ /ผู้นาํท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป  ทีเ่ข้ารว่มประชุม 
 

1. ด.ต.ธนโชติ พงษ์ศารารักษ์ ผบ.หมู่ สภ.เมอืงเพชรบูรณ์ 
2 ด.ต.ดํารัส อารามแก้ว ผบ.หมู่ (ป) สภ.เมืองเพชรบูรณ์ 
3. ร.ต.ต.ชัยประคอง นิลเหล็กเพชร รอง สวป.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ 
4. ด.ต.บุญส่ง อินจัน ผบ.หมู่ สภ.เมอืงเพชรบูรณ์ 
5. นายประธาน จันละมุด บก.หนังสือพิมพ์ฐานเพชรบูรณ์ 
6. นายสุนทร คงวราคม ผู้สื่อข่าว นสพ.มติชน 
7. นายศรีบุญ กะกุคํา ผู้สังเกตการณ์ 
8. นายคํามวล โกบุญ ผู้สังเกตการณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบยีบวาระการประชุมวิสามญั 
สภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์   

 ครั้งที่ 1/2554 
วันพฤหสับดี ที่  15  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2554  เวลา 10.00 น. 

ณ  ห้องประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัเพชรบูรณ ์
 

 
ระเบียบวาระที่   1    เรื่อง    ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
   

ระเบียบวาระที่   2    เรื่อง    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
รายงานการประชุมสามัญสภาฯ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 11 สิงหาคม 
2554 จํานวน 20 หน้าได้นําข้อมูลเผยแพร่ผ่านเครือข่าย Internet ภายใต้ 
website  ช่ือ http: www.phetchabunpao.go.th   
เป็นการล่วงหน้าแล้ว 

  

ระเบียบวาระที่   3   เรื่อง  เพื่อพิจารณา/อนุมัติ 
3.1 ญัตติ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  (วาระที่หนึ่ง) 
3.2 ญัตติ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (วาระทีห่นึ่ง) 
3.3 ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร      
ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปต้ังจ่าย 
เป็นรายการใหม่  
3.4 ญัตติ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2554   

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง  เพื่อทราบ 
4.1 การประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ (พ.ศ.2555 – 2560)  
4.2 การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
(พ.ศ.2555 – 2557) 
4.3 แจ้งผลการหารือแนวทางปฏิ บั ติกรณี ให้ก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหนึ่ ง ปี 
งบประมาณ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ     
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2554  
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง อื่น ๆ  (ถ้ามี) 
 
…………………………………………………………… 

 
 

 
/บันทึกรายงาน….. 

http://www.phetchabunpao.go.th/
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บนัทกึรายงานการประชุมวสิามญั สภาองค์การบรหิารสว่นจังหวดัเพชรบูรณ ์
ครั้งที่ 1/2554 

วันพฤหสับดี ที่  15   เดือน กนัยายน   พ.ศ.  2554   เวลา   10.00  น. 
ณ  ห้องประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัเพชรบูรณ ์

----------------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

  

นายชัยวัฒน์  แก้วพิกุล  ขณะนี้ที่ประชุมพร้อมแล้วนะครับ   ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภา 
(เลขานุการสภาฯ) องค์การบริหารส่วนจังหวัด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และสวดมนต์ไหว้พระ

พร้อมกัน.....ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เรื่อง  เรียกประชุม
วิสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่ 1 ประจําปี  2554  
ด้วยฝ่ายบริหารได้ย่ืนคําร้องขอให้เปิดประชุมวิสามัญสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์   เพื่อพิจารณาข้อราชการเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์  เสนอให้สภาฯพิจารณาเห็นชอบ/หรืออนุมัติอาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา  25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 1 พ.ศ. 
2554  ข้อ 36 (1) เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  จึง
ประกาศเรียกประชุมวิสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ครั้งที่  1  
ประจําปี  2554  มีกําหนด  7 วัน  ต้ังแต่วันที่  15  กันยายน   2554   เป็นต้น
ไปจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2554 
ลงชื่อนายวรโชติ  สุคนธ์ขจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
โอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านรองประธานสภาทั้งสองท่านขึ้นทําหน้าที่ช่วยเหลือ
ประธานในที่ประชุม เรียนเชิญครับ 

 

ประธานที่ประชุมฯ  เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่านสมาชิกสภา 
(นายวรโชติ  สุคนธ์ชจร) ผู้ทรงเกียรติ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องราชการ สื่อมวลชนและผู้เข้าร่วม    

ประชุมทุกท่าน วันนี้ผมมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาทําหน้าที่
กลั่นกรองข้อกฎหมายเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ร่วมกับทางฝ่ายบริหาร ซึ่งมีท่านนายกอัครเดช ทองใจสด รองนายกและที่ปรึกษา
เลขานุการฯ ,ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด , รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ผู้อํานวยการกองทุกกองขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดทุกเขตเลือกต้ัง เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และเรื่องสําคัญเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนในด้านต่าง ๆ ของจังหวัดเพชรบูรณ์  บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว 
ผมขอเปิดประชุมวิสามัญสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๑ 

 ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ บัดนี้  
 

/ระเบียบวาระที่ 1... 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
เรื่องแรกที่จะแจ้งให้ทราบ จะขออนุญาตแนะนําคณะผู้บริหารซึ่งท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ได้มีคําสั่งแต่งต้ังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านที่หนึ่ง ท่านสมศักด์ิ 
อนรรฆพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คนที่ ๑ ท่านที่สอง 
ท่านอภิวุฒิ พรพฤฒิพันธ์ุ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คนที่ ๒ ท่าน
พิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ท่านณัฐพล ทองใจสด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่าน
นิพนธ์ อินแนน ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่านศรายุทธ 
กวยทา ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และท่านเสถียร 
อภิญญาภิญโญ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูณร์ ทั้ง ๗ ท่าน ก็
จะร่วมปฏิบัติงานกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสภาแห่งนี้ไปด้วยกัน 

 

ที่ประชุม:   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ให้ท่านสมาชิกได้ดู 
รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว มีขอแก้ไขอะไรไหมครับ...มีไหมครับ....ขอมติด้วยครับ
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองบันทึกรายงานการประชุมสามัญ สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ 
เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ยกมือด้วยครับ...เป็นเอกฉันท์นะครับ 

 

มติที่ประชุม: รับรอง  
 

 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา/อนุมัติ 
  

ประธานในที่ประชุมฯ  3.1 ญัตติ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (วาระที่หนึ่ง) ขอเชิญ
เลขานุการสภาชี้แจงขั้นตอนให้สมาชิกได้รับทราบ เชิญเลขานุการสภา ครับ 
 

เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายชัยวัฒน์ 
(นายชัยวัฒน์ แก้วพิกุล) แก้วพิกุล ในฐานะเลขานุการสภาฯ ขออนุญาตนําเรียนที่ประชุมสภาฯ ให้ทราบ

ขั้นตอนการดําเนินการในวาระนี้ ดังนี้ เนื่องจากเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ 45 วรรคสาม จะพิจารณาสามวาระ
รวดเดียวไม่ได้ ในวันนี้จะพิจารณาในวาระที่หนึ่ง ขั้นตอนการพิจารณาหลังจากฝ่าย
บริหารได้แถลงญัตติต่อที่ประชุมสภาฯแล้ว ให้ที่ประชุมสภาปรึกษาหารือใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ 
หากมีสมาชิกประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกได้อภิปรายเรื่องนั้น
พอสมควร หลังจากสภาฯมีมติรับหลักการแล้ว ประธานสภาจะส่งร่างข้อบัญญัตินั้น
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และที่ประชุมสภาจะต้อง
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายใน
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภากําหนดตามข้อบังคับข้อ 49 ผู้บริหารหรือสมาชิก
สภาฯท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคําแปรญัตติล่วงหน้าเป็น
หนังสือ โดยให้แปรเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณี 

 
/ที่สมาชิก... 
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ที่สมาชิกสภาฯ เป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาฯรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  เมื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องส่งร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไข
เพิ่มเติม พร้อมทั้ งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาฯ และ
ประธานสภาฯ ต้องส่งร่างนั้นให้แก่สมาชิกสภาฯ ไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมงก่อนวัน
ประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีที่ต้องพิจารณาเป็นการด่วน สําหรับการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติวาระที่สอง ประธานสภาฯจะได้นัดวันเวลา ต่อไปนะครับ ขออนุญาตนํา
เรียนที่ประชุมได้ทราบเบ้ืองต้นเพียงเท่านี้ครับ ขออนุญาตเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาได้ดําเนินการตามระเบียบวาระต่อไปครับ ขอเรียนเชิญครับ 
 

ประธานในที่ประชุมฯ   ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ที่ได้ช้ีแจงกฎหมายและขั้นตอนให้ที่ประชุม
สภาทราบ  วันนี้จะเป็นวาระที่ 1 ส่วนวาระที่ 2 และวาระที่ 3 จะมีการนัดประชุม
อีกครั้งหนึ่ง ต่อไปขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงญัตติ ครับ 

 

นายกอบจ.พช.  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์   ท่านสมาชิก 
(นายอัครเดช ทองใจสด) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.255๕ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง 
ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอแถลงให้
ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายในการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 255๕  ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  มียอดเงินสะสมส่วนที่เก็บ
รักษาไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน ๒2,๕๐๒,๔๐๙.1๗ บาทและสะสมไว้
ที่กองทุนเงินสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด(กสอ.)อีกจํานวน ๔๐,๔๐๐,๒๓๓.๕๙ 
บาท รวมเป็นเงินสะสมทั้งสิ้น 6๒,๙๐๒,๖๔๒.๗๖ บาท  ซึ่งทําให้สถานะการคลังของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความมั่นคง                                        

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์สามารถ

ดําเนินกิจการตามที่ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้ 
2.1  รายรับปีงบประมาณ 255๕  

          ประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น 4๙6,๒๘0,000.-บาท  แยกเป็น 
ก. รายได้ภาษีอากร  จํานวน  4๔๙,๗๒๘,๗00.-บาท 
ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร  เช่น หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
    และใบอนุญาต หมวดรายได้จากทรัพย์สิน และหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   
    จํานวน ๕,๖๘0,000.-บาท    
ค. หมวดรายได้จากทุน จํานวน  200,000.-บาท 
ง.  เงินช่วยเหลือ เช่น เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนด   
    วัตถุประสงค์ จํานวน  40,๖๗๑,๓00.-บาท    
2.2 รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน  รวมทั้งสิ้น 4๙๖,๒๗๓,๙๗๘.-บาท 

                    แยกเป็น  
/1.ด้านบริหาร... 
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                                                         1.  ด้านบริหารทั่วไป  จํานวน 1๑๕,๔๗๑,๑๕2.- บาท 
           2.  ด้านบริการชุมชนและสังคม จํานวน 1๖๗,8๐๕,๖๗๖.- บาท 

       3.  ด้านเศรษฐกิจ  จํานวน 1๑๔,๕๑๓,๕๙๐.- บาท 
       4.  ด้านการดําเนินงานอื่น จํานวน ๙๘,๔๘๓,๕๖๐.- บาท 
     2.3  รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 4๙๖,๒๗๓,๙๗๘.- บาท 

      1. รายจ่ายงบกลาง จํานวน  ๙๘,๔๘๓,๕๖๐.- บาท 
           2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา จํานวน  ๓๙,๘๕๓,๓๓0.- บาท 

      3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จํานวน1๘๐,๒๒๕,๙๒๒.-บาท 
      4. หมวดค่าสาธารณูปโภค  จํานวน  3,๙05,000.- บาท 
      5. หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 35,๖๐๐,๐๐๐.- บาท 
      6. หมวดรายจ่ายอื่น  จํานวน ๑๐๐,๐00.- บาท 
      7. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจํานวน 1๓๘,๑๐๖,๑๖๖.-บาท 

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม            
        (เป็นรายจ่ายที่ไม่นําไปต้ังงบประมาณ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
      แยกเป็น 
      1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       จํานวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท 

3. ภาระผูกพันในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปี  

ในปีงบประมาณ พ.ศ . 255๕ ได้ต้ังจ่ายรายจ่ายงบกลาง ประเภท         
ค่าชําระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย มีรายการดังนี้ 

      1. ชําระหนี้ เงินกู้กองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ .)        
    ตามสัญญาเลขที่ 288/2546 ซึ่งเป็นงวดปีที่ ๙ เป็นเงิน 2,095,300.-บาท      
    คงค้างอยู่อีก ๒,๐๙๕,๓00.-บาท ซึ่งจะต้องมีภาระติดต่อไปอีกจนถึงปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2556  

2. ชําระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) สํานักงานธุรกิจพิจิตร 
สําหรับจัดซื้อเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กําหนดส่งใช้
คืนภายใน  20 ปี ชําระเป็นปีที่ที่ ๔ งวดที่ ๔ เป็นเงิน ๖,๑๕๐,000.-บาท 

3.ชําระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานธุรกิจพิจิตร 
สําหรับก่อสร้างโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ บริเวณสวนรุกขชาติสาธารณะ    
หนองนารี ตามสัญญาเงินกู้ประจํา ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 กําหนดส่งใช้คืน
ภายใน 20 ปี ชําระเป็นปีที่ ๔ งวดที่ ๔ เป็นเงิน  ๙,๑๑๑,๕๖๕.- บาท  

4.ชําระหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน สาขาเพชรบูรณ์ เพื่อดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการป้องกันสาธารณภัยขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กําหนดส่งใช้คืนภายใน 20 ปี ชําระเป็นปีที่ ๒ งวดที่ ๒   
เป็นเงิน ๓๑,3๐๐,๐๐0.-บาท 

5.ชําระหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน สาขาเพชรบูรณ์ เพื่อดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ กําหนดส่ง
ใช้คืนภายใน 20 ปี ชําระเป็นปีที่ ๒ งวดที่ ๒ เป็นเงิน ๑๐,๕๐๐,๐00.-บาท 

 
/4.รายละเอียด... 
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4. รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการ
ขององค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ. 255๕   รวมทั้งสิ้น  8๑,๔๙๖,๔๙8.-บาท 
แยกเป็น 

1. เงินเดือนและเงินเพิ่มอ่ืน ๆ จํานวน  43,๗๖๓,1๐๐.-บาท            
2. เงินค่าจ้าง จํานวน  1๔,๕๕๕,๕๐๓.-บาท 
3. ประโยชน์ตอบแทนอื่น จํานวน  2๓,๑๗๗,๘๙๕.-บาท  

คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๙ ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 255๕ เป็นรายจ่าย
 ที่ต้ังจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท 

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

     หลกัการ 
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  ยอดรวม 496,273,978.- บาท 

แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
ก.ด้านบริหารทั่วไป รวม 115,471,152.- บาท 
   1. แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม 113,166,152.- บาท 
   2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน รวม 2,305,000.- บาท 
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม รวม 167,805,676.- บาท 
   1. แผนงานการศึกษา รวม 86,607,326.- บาท 
   2. แผนงานสาธารณสุข รวม 18,050,000.- บาท 
   3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ รวม 3,000,000.- บาท 
   4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 35,048,350.- บาท 
   5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ รวม     
       25,100,000.- บาท 
ค. ด้านเศรษฐกิจ  รวม 114,513,590.- บาท 
    1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 89,813,590.- บาท 
    2. แผนงานการเกษตร รวม 24,700,000.- บาท 
ง. ด้านการดําเนินงานอื่น รวม 98,483,560.- บาท 
   1. แผนงานงบกลาง  รวม 98,483,560.- บาท 
เหตุผล เพื่อใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางแผน

ไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2555  จึงเสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  เพื่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาเห็นชอบต่อไป 

 

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ได้แถลงญัตติ 
ต่อสภาแห่งนี้  ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกท่านใดที่มีข้อสงสัยที่จะสอบถามเพิ่มเติม
เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติฯ ให้สมาชิกอภิปรายได้ หลังจากอภิปรายแล้ว ก็จะขอมติเพื่อ
ประกาศ หลังจากนั้นจะกําหนดระยะเวลาการแปรญัตติต่อไป เชิญท่านส.อบจ. 
ธัชพล ดวงพัตรา ครับ 

 
/นายธัชพล... 
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นายธัชพล  ดวงพัตรา  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผมธัชพล  ดวงพัตรา สมาชิก

สภาฯเขต 3 อําเภอเมือง ดูจากร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 เห็นว่ามีการตั้งงบประมาณ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ 
เพื่อช่วยเหลือประชาชนเหมาะสมแล้ว เห็นว่าฝ่ายบริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  
จึงขอสนับสนุนร่างข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าว ครับ 

 
ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณท่านส.อบจ.ธัชพล เชิญท่านส.อบจ.เอกชัยครับ 
 

นายเอกชัย  อาสมาน   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผมเอกชัย 
อาสมาน สมาชิกสภาฯเขต 4 อ.หนองไผ่ ผมขอให้ดูหน้า 34 ข้อ 1.36 โครงการ 
ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 7 ตําบลวังใหญ่ เช่ือมหมู่ที่ 7 ตําบลซับสมบูรณ์ อําเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ต้ังไว้ 1,000,000.- บาท ข้อสังเกตคือ มีผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิว
จราจรคสล.ไม่น้อยกว่า 750.00 เมตร ซึ่งโครงการอื่น ๆ ยกตัวอย่าง ข้อ 1.32 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านโภชน์ อําเภอหนองไผ่ จังหวัด
เพชรบูรณ์  ต้ังไว้ 1,000,000.- บาท ขนาดกว้างเท่ากัน ยาว 267 เมตร มีพื้นที่
ผิวจราจรคสล.ไม่น้อยกว่า 1,602 ตารางเมตร จะเห็นได้ว่ายอดเงินเท่ากัน แต่
ปริมาณไม่เท่ากัน ผมเป็นตัวแทนของประชาชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ อยากให้ใช้
งบประมาณในการบริหารให้คุ้ม  ขอบคุณครับ 

 

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณท่านส.อบจ.เอกชัย  เชิญท่านนายกครับ 
 

นายกอบจ.พช.                           กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ในรายละเอียดโครงการตามที่
สมาชิกได้สอบถามมา ขอเรียนว่าถนนแต่ละสายความสูง ตํ่าของพื้นถนนเดิมไม่
เท่ากัน มีการวางท่อเหลี่ยม โครงการข้อ 1.36 จะมีการว่างท่อเหลี่ยมคสล.ด้วย แต่
ข้อ 1.32 ไม่มีการวางท่อเหลี่ยมคสล. ถ้าไม่เข้ารายละเอียดให้สอบถามที่กองช่างได้
นะครับ  

 

 ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณท่านนายกครับ มีสมาชิกท่านอื่นมีข้อสงสัยอะไรอีกหรือไม่ครับ ... 
ถ้าไม่มีผมขออนุญาตขอมติจากสมาชิกนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ในวาระที่หนึ่ง ยกมือด้วยครับ ...เป็นเอกฉันท์นะครับ  

 

มติที่ประชุม: เห็นชอบ  
 

ประธานในที่ประชุมฯ  ต่อไปขอเชิญสมาชิกกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ พร้อมทั้งพิจารณา
แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญสมาชิกครับ เชิญท่านส.อบจ.จําเริญ สุวรรณี 

 

นายจําเริญ  สุวรรณี   กราบเรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมจําเริญ สุวรรณี 
สมาชิกสภาฯเขต 1 อ.ศรีเทพ ผมขอเสนอให้ใช้คณะกรรมการแปรญัตติชุดที่สภา
อบจ.เพชรบูรณ์ ได้แต่งต้ังไว้แล้วเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดังนี้ 

 
/1.นายเกรียงศักด์ิ... 
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1. นายเกรียงศักด์ิ พิชิตกวิน 
2. นางสาวจันทนา วัฒนกิตานนท์  
3. นางนิภา  เจนจบธรรม 
4. นายพงษ์พันธ์  วิภาจักษณกุล 
5. นายวสันต์  ทองมีแสง  
6. นายชํานาญ  มีวันเนือง  
7. นายธัชพล  ดวงพัตรา   
ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณท่านส.อบจ.จําเริญ สุวรรณี มีผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอ
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีถือว่าทั้ง 7 ท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255  ต่อไปขอเชิญ
สมาชิกกําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติ เชิญท่านส.อบจ.เกรียงศักด์ิ ครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  พิชิตกวิน  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมเกรียงศักด์ิ พิชิตกวิน สมาชิก
สภาฯเขต 3 อ.วิเชียรบุรี ตามท่ีสภาได้เสนอผมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ด้วย ผมขอ
กําหนดนัดวัน เวลาดังนี้นะครับ คณะกรรมการจะรับคําแปรญัตติต้ังแต่เวลา 
13.30 น.ของวันนี้ ไปจนถึงวันที่ 16 กันยายน 2554 เวลา 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมช้ันสอง ครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ  

 

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณท่านส.อบจ.เกรียงศักด์ิ นะครับ ได้เสนอระยะเวลาการแปรญัตติ 
คือเริ่มต้ังแต่วันนี้วันที่ 15 กันยายน 2554 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 
16 กันยายน 2554 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมช้ันสอง สมาชิกท่านใดจะขอ
แปรญัตติ ขอเชิญได้นะครับ 

 

ที่ประชุม: รับทราบ 
 

ประธานในที่ประชุมฯ  ต่อไประเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.2 ญัตติ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 (วาระที่หนึ่ง) ขั้นตอนจะเหมือนกับข้อ 3.1 นะครับ  

 ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงญัตติ เชิญท่านปลัดครับ 
 

ปลัดอบจ.พช.    กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน 
(นางนฤมล วรกมล) นางนฤมล วรกมล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับมอบหมายจาก

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้แถลงญัตติต่อที่ประชุมสภา ดังนี้
ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  
ได้พิจารณาเห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.255๔  ไปแล้วนั้น  

บัดนี้ ปรากฏว่างบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ได้รับอนุมัติไม่พอแก่การใช้
จ่ายและมีค ว าม จํา เป็นต้อ งตั ้ ง ร า ยจ่า ยขึ ้น ใ หม่ ประกอบกับอ งค์ก า ร
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการ 

 
/รายรับ... 
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รายรับ ปี 2554 เป็นเงินทั้งสิ้น 65,074,773.22 บาท จึงมีความ
จํ า เ ป ็น ต ้อ ง ตั ้ง ง บ ป ร ะ ม าณ ร า ย จ ่า ย เ พิ ่ม เ ต ิม  ฉ บ ับ ที ่ 1  ป ร ะ จํ า ปี
งบประมาณ  พ .ศ .2554 เป็นเงินทั้งสิ้น   65,074,507.68 บาท ตาม
รายละเอียดที่เสนอมาพร้อมนี้  

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่  1  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 255๔ 

หลักการ 
    งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ยอดรวม 65,074,507.68 บาท 
    แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

    ก. ด้านบริหารทั่วไป  รวม 26,985,259.95 บาท 
       1. แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม 26,985,259.95 บาท 
    ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม รวม 29,650,500.00 บาท 
        1. แผนงานการศึกษา รวม 29,650,500.00 บาท 
    ค. ด้านเศรษฐกิจ รวม 7,788,000.00 บาท 
        1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 7,788,000.00 บาท 
    ง. ด้านการดําเนินงานอื่น รวม 650,747.73 บาท 
       1. แผนงานงบกลาง  รวม 650,747.73 บาท 

 เหตุผล เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีไม่เพียงพอแก่การใช้จ่าย 
และมีความจําเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่  ประกอบกับมีรายรับเกินกว่าที่ได้
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น จงึเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554  เพื่อสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

  

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณท่านปลัดฯ ที่ได้แถลงญัตติต่อสภาฯ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย
อภิปรายได้นะครับ.... ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้นะครับ สมาชิกท่านใด
เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในวาระที่หนึ่ง  
ยกมือด้วยครับ ...เป็นเอกฉันท์นะครับ  

 

มติที่ประชุม: เห็นชอบ  
 

ประธานในที่ประชุมฯ  ต่อไปขอเชิญสมาชิกพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ และกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ เรียนเชิญสมาชิกครับ  เชิญท่านส.อบจ.จําเริญ  
สุวรรณี  

 

นายจําเริญ  สุวรรณี   กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมจําเริญ สุวรรณี สมาชิกสภาฯเขต 1 
อ.ศรีเทพ ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติชุดที่สภาอบจ.เพชรบูรณ์ ได้แต่งต้ังไว้
แล้วเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังนี้ 

1. นายเกรียงศักด์ิ พิชิตกวิน 
2. นางสาวจันทนา วัฒนกิตานนท์  
3. นางนิภา  เจนจบธรรม 
 

/4.นายพงษ์พันธ์... 
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4. นายพงษ์พันธ์  วิภาจักษณกุล 
5. นายวสันต์  ทองมีแสง  
6. นายชํานาญ  มีวันเนือง  
7. นายธัชพล  ดวงพัตรา   
ขอผู้รับรองด้วยครับ 

   

ประธานในที่ประชุมฯ   ขอบคุณท่านส.อบจ.จําเริญ เสนอคณะกรรมการ 7 ท่าน มีผู้รับรองถูกต้อง 
มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอประกาศว่าทั้ง 7 ท่าน
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ต่อไปเชิญสมาชิกกําหนดระยะเวลาการเสนอ 
คําแปรญัตติ เชิญท่านส.อบจ.เกรียงศักด์ิ ครับ 

 

นายเกรียงศักดิ์  พิชิตกวิน   เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผมเกรียงศักด์ิ พิชิตกวิน สมาชิกสภาฯ
เขต 3 อ.วิเชียรบุรี คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2554 เป็นชุดเดียวกัน และร่างข้อบัญญัติ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554  เพียง 4 โครงการ 
มี 2 โครงการที่ต้ังจ่ายตามข้อผูกพัน เหลือพิจารณาอีก 2 โครงการ ผมจึงขอเสนอ
ระยะเวลาแปรญัตติเวลาเดียวกับการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คือต้ังแต่เวลา 13.30 น. ของวันที่ 15 
กันยายน 2554  ไปจนถึงวันที่ 16 กันยายน 2554 เวลา 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมช้ัน 2 ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณท่านเกรียงศักด์ิ มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ 
 ถ้าไม่มี....ขอประกาศว่าคณะกรรมการแปรญัตติจะรับเรื่องแปรญัตติต้ังแต่วันนี้ เวลา 

13.30 น. ถึงวันพรุ่งนี้เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 2  
 

ที่ประชุม: รับทราบ 
 

 ระเบียบวาระที่ ๓ ข้อ ๓.3 ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ขั้นตอนก็จะให้ฝ่ายบริหารแถลงญัตติต่อสภาแล้วก็เชิญ
สมาชิกสภาได้อภิปราย รวมทั้งขอมติด้วยนะครับ เรียนเชิญฝ่ายบริหารครับ  

 

ปลัด อบจ.พช.  กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เคารพ 
(นางนฤมล วรกมล)  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางนฤมล วรกมล ปลัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ .255๔  
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อดําเนินการ
พัฒนาเส้นทางคมนาคม การประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิม
พระเกียรติฯ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
เนื่องในวโรกาส  พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม 

 
           /2554 ... 
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  ๒๕๕๔  และการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร ประกอบกับได้รับ
แจ้งจากประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ว่าได้รับความเดือดร้อนในเรื่องน้ําอุปโภค-
บริโภค การคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร และการสัญจรไปมา  ดังนั้น 
เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอีกทั้งเป็นการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวให้กับประชาชน จึงมีความจําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.255๔ 
รายละเอียดดังนี้ 
ก. ขอโอนลด  ๘  รายการ จํานวน  1๙,๑๖๐,800.-บาท แยกเป็น 
1.  โอนลดจากสํานักปลัดฯ  ๒ รายการ จํานวน ๔,๐๙๐,๔๐๐.-บาท ดังนี้ 
     หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ 
     พิธีการ  ๒ รายการ แยกเป็น 

๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา หรืออบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน    
     ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯต้ังไว้ ๖,๐๐๐,๐๐๐.-   
     บาท ขอโอนลด ๓,๘๔๒,๕๐๐.-บาท 

๑.๒ ค่าใช้จ่ายตามโครงการในการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ ต้ังไว้  
๓๔๐,๐๐๐.-บาท ขอโอนลด จํานวน ๒๔๗,๙๐๐.-บาท 

๒.  โอนลดจากกองแผนและงบประมาณ  ๕ รายการ จํานวน  ๑๔,๙๕๐,๔๐๐.- บาท     
     ดังนี้ 

๒.๑ ค่าใช้จ่ายตามโครงการขุดลอกคลองหินแร่ หมู่ที่ ๖, ๗ ตําบลนางั่ว    
     อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ต้ังไว้ ๖๒๑,๐๐๐.-บาท ขอโอนลดจํานวน           
     ๖๒๑,๐๐๐.-บาท 
     ๒.๒ รายจ่ายงบกลาง ประเภท เงินสํารองจ่าย ๑ รายการ 
     เงินสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน ต้ังไว้ ๔๑,๒๗๓,๕๔๐.-บาท ขอโอนลดจํานวน   
     ๘,๔๖๒,๕00.-บาท 
     ๒.๓ รายจ่ายงบกลาง ประเภท ค่าชําระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย ๑ รายการ 
     การชําระเงินกู้ธนาคารออมสินสาขาเพชรบูรณ์ ต้ังไว้ ๗,๓๘๒,๒๕๐.-บาท   
     ขอโอนลดจํานวน ๔,๔๕๐,๐00.-บาท 
     ๒.๔ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ๒ รายการ แยกเป็น 
           - ประเภท รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  
           ๒.๔.๑ ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ต้ังไว้  

              ๔๐,๐๐๐.-บาท ขอโอนลด จํานวน ๑๕,๐๐๐.-บาท 
           -ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
           ๒.๔.๒ ค่าใช้จ่ายตามโครงการบูรณาการด้านป้องกันและแก้ไขปัญหา 
     ยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจําปี ๒๕๕๔ ต้ังไว้ ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 
     ขอโอนลด จํานวน ๑,๔๐๑,๙๐๐.-บาท 
๓.  โอนลดจากกองช่าง  ๑ รายการ จํานวน ๑๒๐,๐๐๐.-บาท ดังนี้ 
     หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  
 
 

/3.1 ค่าใช้จ่าย... 
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๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์การ 
      บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ต้ังไว้ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท ขอโอนลด จํานวน 
      ๑๒๐,๐๐๐.-บาท 

รวมโอนลดทั้งสิ้น ๘ รายการ จํานวน 1๙,๑๖๐,800.- บาท 

ข .  ขอโอนเพิ่ม ๑๔  รายการ   จํานวน   1๙,๑๖๐,800.- บาท  แยกเป็น 
 

๑. สํานักปลัดฯ  ๖ รายการ งบประมาณ ๓,๖๒๓,๙๐๐.-บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

1.1 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสําหรับโต๊ะประชุมห้องปฏิบัติงานนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน  ๑๐ ตัว ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท ต้ังไว้ 80,000.- บาท 

๑.๒ ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน 
ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู เพื่อใช้ปฏิบัติงานประจําหน้าห้องนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน  ๑  เครื่อง ต้ังไว้ 28,500.- บาท 

๑.๓ ค่าจัดซื้อช้ันวางแฟ้มสําหรับห้องปฏิบัติงานรองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน ๒ หลัง หลังละ ๓,๔๐๐ บาท ต้ังไว้ 6,800.- บาท 

๑.๔ ค่าซ่อมปรับปรุงอาคารหลังใหม่ (อาคารผู้บริหาร) ช้ัน ๒ บริเวณหน้า
ห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กําหนด ต้ังไว้ 69,500.- บาท 

๑.๕ ค่าซ่อมปรับปรุงอาคารหลังใหม่ (อาคารผู้บริหาร) ช้ัน ๒ ห้อง
ปฏิบัติงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ต้ังไว้ 63,100.- บาท 

๑ .๖  ค่าปรับปรุงป้ายซุ้มสะพานลอยเทิดพระเกียรติ  ๘๔  พรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ จํานวน   ๔ แห่ง 
รายละเอียดตามข้อกําหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ต้ังไว้ 
3,376,000.- บาท 
๒. กองแผนและงบประมาณ โอนเพิ่ม ๔ รายการ งบประมาณ ๑๓,๙๑๖,๙00.- บาท  
แยกเป็น หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

๒.๑ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต Pavement IN-Place 
Recycling สายแยกจากถนนลาดยาง  พุเตย - บ่อรัง บ้านหนองไม้สอ หมู่ที่ 5 ตําบล
บ่อรัง อําเภอวิเชียรบุรี - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6, 11, 17 และ 18  ตําบลนาสนุ่น 
อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต้ังไว้ 6,000,000.- บาท 

๒.๒ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต Pavement IN-Place 
Recycling สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 (สระบุรี-หล่มสัก) บ้านโคกสะอาด    
หมู่ที่ 5 - บ้านซับหินเพลิง หมู่ที่ 8 - บ้านหนองสะแกสี่ หมู่ที่ 11 ตําบลบ้านโคก
สะอาด เช่ือม บ้านด่านไทร  หมู่ที่ 3  ตําบลประดู่งาม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

    ต้ังไว้ 6,500,000.- บาท 
๒.๓ โครงการปรับปรุงหอประชุมอําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  เพื่อจ่าย

เป็นค่าปรับปรุงหอประชุมอําเภอหนองไผ่ พร้อมติด ตั้ งครุภัณฑ์  และงานขยายเขต
ไฟฟ้า  รายละเอียดตามแบบแปลนและข้อกําหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์  ต้ังไว้ 1,401,900.- บาท 

/2.4 ค่าซ่อม... 
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๒ .๔ ค่าซ่อมปรับปรุงห้องปฏิ บั ติงานผู้อํานวยการกองแผนและ
งบประมาณ (อาคารหลังเก่า) ช้ัน ๓ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15 ตารางเมตร จํานวน 
1 ห้อง รายละเอียด  ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
กําหนด  ต้ังไว้ 15,000.- บาท 
๓. กองช่าง  โอนเพิ่ม  ๓  รายการ งบประมาณ  120,000.-บาท แยกเป็น 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 

๓.๑ ค่าจัดซื้อหัวเจาะบ่อบาดาลแบบฟันเฟือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง   
9 7/8 นิ้ว จํานวน 1 หัว ๆ ละ 40,000.- บาท เพื่อใช้ปฏิบัติงานของฝ่ายสาธารณ
ภัยและสิ่งแวดล้อม  ต้ังไว้ 40,000.- บาท 

๓.๒ ค่าจัดซื้อหัวเจาะบ่อบาดาลแบบปีก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 1/2 นิ้ว 
จํานวน 2 หัว ๆ ละ 25,000.- บาทเพื่อใช้ปฏิบัติงานของฝ่ายสาธารณภัยและ
สิ่งแวดล้อม ต้ังไว้ 50,000.- บาท 

๓.๓  ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบป๊ัมชัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว พร้อม
มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2 แรงม้า จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 15,000.- บาท เพื่อใช้ใน
ระบบประปาภายในสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ต้ังไว้ 
30,000.- บาท 
๔. กองการศึกษาฯ โอนเพิ่ม  ๑  โครงการ งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท 
 แยกเป็น หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

๔.๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พุทธอุทยานเพชบุระ (พระพุทธมหา 
ธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ เพิ่มเติม)  ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายงานเชื่อมระบบไฟฟ้ากําลังและแสงสว่างรายละเอียด
ตามแบบแปลนของสํานักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ เลขที่ 
สยผจ.๒๘/๒๕๕๔   ต้ังไว้ 1,500,000.- บาท 
 เพิ่ม ๑๔  โครงการ จํานวน 1๙,๑๖๐,800.- บาท รวมโอน
   

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณท่านปลัดฯ มีท่านใดสงสัยอะไร จะอภิปรายอะไร เรียนเชิญนะครับ 
เรียนเชิญท่านสมาชิกนะครับ ....มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะ
ขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นเห็นอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ท่านใดเห็นควรอนุมัติยกมือด้วยครับ ...เป็น
เอกฉันท์นะครับ 

 

มติที่ประชุม: อนุมัติ  
 

ระเบียบวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๔  ญัตติ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

ปลัด อบจ.พช.  กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เคารพ 
(นางนฤมล วรกมล) และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ต้ังงบประมาณเพื่อติดตั้งระบบ 
 

/ไฟฟ้าแสงสว่าง... 
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ไฟฟ้าแสงสว่าง เสา High Mast บริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอหล่มสัก 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๔ ไว้แล้ว นั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการประสาน
จากสํานักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก ว่าบริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอหล่มสัก เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทําให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากยัง
ไม่ได้ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง พื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สํานักงานเทศบาล
เมืองหล่มสัก ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง    
เสา High Mast บริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอหล่มสัก และแจ้ง ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เปลี่ยนแปลงสถานที่ดําเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า
แสงสว่างเสา High Mast ติดตั้งบริเวณริมเขื่อนหน้าวัดไพรสณฑ์ศักดาราม 
อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๔ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ต้ังจ่ายไว้ที่กองแผนและงบประมาณ 

 ข้อความเดิม โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เสา High Mast บริเวณหน้า 
ที่ ว่าการอําเภอหล่มสัก ในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักอําเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์  ต้ังไว้ 1,๐๐0,000.-บาท 
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เสา High Mast 
บริเวณริมเขื่อนหน้าวัดไพรสณฑ์ศักดาราม อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์   
ต้ังไว้ 1,๐๐0,000.-บาท  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 
29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงนําเรียนเสนอมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

 

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณท่านปลัดฯ ที่ได้แถลงญัตติต่อสภาฯ มีสมาชิกท่านใดสงสัยรายการ
ที่เปลี่ยนแปลงไหมครับ ...มีไหมครับ ...ถ้าไม่มีผมจะขอมตินะครับ สมาชิกท่านใด
เห็นควรอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ยกมือ
ด้วยครับ ...เป็นเอกฉันท์นะครับ  

 

มติที่ประชุม: อนุมัติ  
  

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อทราบ ข้อ ๔.๑ การประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕5 – พ.ศ. ๒๕๖๐ เชิญฝ่าย
บริหารแจ้งต่อสภาฯเพื่อทราบ ไม่มีการลงมตินะครับ เชิญฝ่ายบริหารครับ  

 

ปลัด อบจ.พช.  กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และ
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตติประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

/องค์การ... 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐) ด้วยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๖๐ ) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ ข้อ ๑๖ ซึ่งได้กําหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา   
ทั้งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด    
แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯได้จัดทําเสร็จเรียบร้อยและประกาศใช้แล้ว และนําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯดังกล่าวไปเป็นกรอบในการกําหนดทิศทางในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ.๒๕๕๕ – พ.ศ. 
๒๕๕๗) ต่อไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อที่ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและนําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกันฯ  จึงนําเรียนเสนอมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ที่ประชุม:   รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๔  ข้อ ๔.2 การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ.2555-2557) 

 
ปลัด อบจ.พช.  กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และ

ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การประกาศใช้พัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ.2555-2557)  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ.
2555 – 2557) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 3 ข้อ 17 โดยได้กําหนดประเด็น
การพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความเดือดร้อน
และความต้องการของประชาชน โดยได้นําข้อมูลพื้นฐานจากหน่วยงานต่าง ๆ และ
ข้อมูลจากการทําประชาคมทั้ง 11 อําเภอมาพิจารณาประกอบในการจัดทํา
แผนงาน โครงการ กิจกรรมบรรจุใจแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555 – 2557  
ซึ่งแผนพัฒนาสามปีดังกล่าวได้จัดทําเสร็จเรียบร้อยและประกาศใช้แล้ว และ
แผนพัฒนาสามปีใช้เป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อไป 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและนําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
บริหารงานแบบบูรณาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน จึงนําเรียนเสนอมาเพื่อทราบ 

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม:   รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๔  ข้อ ๔.3 แจ้งผลการหารือแนวทางปฏิบัติกรณีให้ก่อหนี้ผูกพัน
เกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔  

 

ปลัด อบจ.พช.  กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เคารพ 
และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ในคราวประชุมสมัยสามัญ  ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๔ วันอังคารที่ ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๕๔ ได้เห็นชอบให้ก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมารรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
รายการค่าใช้จ่ายในการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ประกอบด้วยรถยนต์โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง 
(ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จํานวน ๑ คัน อัตราค่าเช่า 
๒๗,๕๐๐ .- บาท/คัน/เดือน รวมค่าเช่าเป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐.- บาท /ปี ทําสัญญาเช่า
เป็นเวลา ๕ ปี ไปแล้วนั้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ 
พ.ศ . ๒๕๔๓ ข้อ ๓๘ วรรคสอง ที่กําหนดให้การก่อหนี้ผูกพันเกินกว่า ๑ ปี 
งบประมาณให้กระทําได้เฉพาะโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต่อมาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดําเนินการขอยกเว้นระเบียบปฏิบัติการก่อหนี้
ผูกพันเกินกว่า ๑ ปี จังหวัดเพชรบูรณ์ได้อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ดําเนินการเช่ารถในระยะเวลา ๓ ปี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ 
เมษายน ๒๕๕๑ ซึ่งไม่เกินกรอบระยะเวลาที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ได้อนุมัติไว้แล้ว และค่าเช่าไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนดไว้ 
ภายในระยะเวลา ๕ ปี สามารถกระทําได้ แต่ทั้งนี้จะต้องนําเรียนสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อทราบในโอกาสแรก เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรีและข้อเสนอแนะของจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ที่ประชุม:   รับทราบ  
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ  
 

นายก อบจ. พช.  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ก่อนอื่นต้องนํา 
(นายอัครเดช ทองใจสด) เรียนครับว่า ผมได้มอบหมายให้ท่านเสถียร อภิญญาภิญโญ ที่ปรึกษานายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปประชุมเรื่องนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
ชุดปัจจุบัน เรื่องนโยบายของรัฐบาลในการปฏิบัติการตามวาระแห่งชาติ เรื่องพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ที่ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๕๔ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลได้มุ่งเน้นและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้มีส่วนร่วมมากที่สุด ในการที่จะผลักดันและใช้งบประมาณในส่วนของ อบจ. หรือ
ท้องถิ่นเอง ให้สนับสนุนและบรูณาการร่วมกันกับภาครัฐในทุกๆ ส่วน รายละเอียด 
ผมขออนุญาตให้ท่านเสถียร อภิญญาภิญโญ แจ้งให้ทราบ โอกาสต่อไปจะ
มอบหมายให้ที่ปรึกษาแต่ละท่านไปประชุมในเรื่องแนวทางสําคัญ ๆ นํากลับมาแจ้ง
ให้สภาได้รับทราบร่วมกัน เชิญท่านเสถียรครับ  

/ประธาน... 
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ประธานในที่ประชุมฯ   ขอบคุณท่านนายกครับ เรียนเชิญท่านเสถียรครับ 
 

ที่ปรึกษานายก อบจ.พช.  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ  
(นายเสถียร อภิญญาภิญโญ) ตามที่ผมได้รับบัญชาจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่านอัคร

เดช ทองใจสด ไปประชุมในวันที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมาหลายคน
ทราบอยู่แล้วว่ารัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีย่ิงลักษณ์ ชินวัตร ท่านได้มีมาตรการ
ในการที่จะเอาชนะยาเสพติด นายกรัฐมนตรีได้เข้าไปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถแล้วพระองค์ท่านได้มี
กระแสพระราชดํารัส พระราชทานแก่ประสกนิกรชาวไทย ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม 
2554 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ซึ่งมีใจความตอนหนึ่งว่า 
“เรื่องสําคัญอีกหนึ่งเรื่องที่ข้าพเจ้าอยากจะขอความร่วมมืออย่างจริงจังจากรัฐบาล
และคนไทยทั้งชาติ นั้นก็คือการแก้ปัญหายาเสพติด  ที่เป็นบ่อนทําลายสังคมไทยมา
หลายสิบปีและนับวันจะรุนแรงขึ้น  สมัยก่อนชาวไทยภู เขา  เคยปลูกฝิ่น 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุตส่าห์อาบเหงื่อต่างน้ํา ต้ังโครงการหลวงขึ้นมา 
แก้ไขชวนชาวไทยภูเขาให้หันมาปลูกพืชเมืองหนาวแทน จนขณะนี้พวกเขาเลิกปลูก
ฝิ่นไปแล้ว พืชเมืองหนาวทํารายได้ดีกว่ามาก ข้าพเจ้าก็นึกว่าจะเบาใจเรื่อง
ยาเสพติดไปได้ ที่ไหนได้กลับมีผู้ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านของยาเสพติด และยังมี
ผู้ลักลอบผลิตอีกด้วย โดยเฉพาะชนิดที่แพร่ได้เร็วย่ิงกว่าเชื้อโรคคือ ยาบ้า เพราะ
สารต้ังต้นในการผลิตยาบ้าหาได้ง่าย ผลก็คือคนไทยตกเป็นทาสยาบ้าแล้วเป็นล้าน ๆ 
คน ข้าพเจ้าไม่สบายใจเลย ที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกซอกทุกซอย แม้กระทั่งใน
โรงเรียน หรือในวัด ผู้ผลิตยาเสพติดและผู้ขายกําลังทําตนเป็นฆาตกรฆ่าลูกหลาน
ไทยอย่างเลือดเย็นน่ากลัวเหลือเกิน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงิน
จํานวนหนึ่งให้แก่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อ
สนับสนุนและแก้ปัญหายาเสพติด ต่อมาสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ได้นําเงินขึ้นไปสบทบงบประมาณของสํานักงานจัดต้ังเป็น
กองทุนต่อต้านยาเสพติด ช่ือว่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน มอบให้หมู่บ้านที่เข้าร่วม
แก้ปัญหายาเสพติด ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จํานวน ๖๗๒ หมู่บ้าน ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า 
รัฐบาลจะสานต่อโครงการนี้ อนึ่งสังคมไทยปล่อยให้รัฐบาลทํางานอยู่ฝ่ายเดียว 
คงไม่ได้สําเร็จ คนไทยทุกคนต้องผนึกกําลังช่วยกัน โดยเริ่มจากคนในครอบครัวก่อน 
ต่อจากนั้นคนในสังคมทั้งหมดต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้แก่กันและกัน ควรต่อต้าน
และประณามผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด รวมทั้งแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ดําเนินการ 
ทําไมปล่อยให้ลูกหลานติดยาโดยไม่พาไปรักษา ท่านต้องให้เวลาและกําลังใจ ในการ
ฟื้นฟูลูกหลานที่ติดยา เพื่อให้เขากลับคืนมาเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม และเป็น
กําลังของครอบครัวต่อไป” อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระแสพระราชดํารัสของสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ แล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายเป็นวาระ
แห่ งชา ติ  เพื่ อ เ สริ ม ต่อแนวพระราชดํ า รั สของสม เด็ จพระนาง เจ้ า เ จ้ า
พระบรมราชินีนาถ ในโครงการที่ช่ือว่า พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด ซึ่งทาง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ท่านยงยุทธ  วิชัยดิษฐ บอกว่าจะต้ังเป็น
โครงการตาสับปะรดเอาชนะยาเสพติด เนื่องจากในชุมในหมู่บ้านในตําบล มีทั้ง 

 

/ผู้ใหญ่บ้าน... 
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ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน มีทั้งอสม. มีทั้งอบต. มีทั้งสมาชิกสภานะครับ มากมายเหลือเกิน 
รู้ปัญหาแต่ไม่บอกไม่กล่าว ในโอกาสต่อไปทางอบจ. ก็จะบูรณาการร่วมกันกับ
ท้องถิ่น และอบจ.ก็เป็นองค์กรขนาดใหญ่ ที่จะเป็นพี่เลี้ยงร่วมกับองค์กรเล็ก ๆ  
ในชุมชน เพื่อเอาชนะยาเสพติดร่วมกันต่อไป นี่ก็ถือเป็นวาระแห่งชาติในสภาแห่งนี้ 
อยากจะให้บันทึกและเราให้ความสําคัญกับปัญหายาเสพติด ท่านประธานสภาฯ 
ผมขออนุญาตต่ออีกเรื่องหนึ่ง ท่านนายกมอบหมายให้ผมได้ไปประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ 
กันยายน ๒๕๕๔ ที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ช้ัน ๕ ห้องทานตะวัน ในชุดของ 
คณะกรรมการลุ่มแม่น้ําป่าสัก คณะกรรมการลุ่มแม่น้ําป่าสักมี ๓๔ คน ได้ไปประชุม
ในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เป็นจังหวัดที่มีปัญหา
เดือดร้อนเรื่องน้ํา แม่น้ําป่าสักซึ่งเป็นปัญหากับคนจังหวัดเพชรบูรณ์มาก หน้าฝน
พวกเราเดือดร้อน หน้าแล้งพวกเราก็เดือดร้อน แต่ข้างล่างเขามีความสุขกัน ผมได้
ไปอภิปรายในที่ประชุมแห่งนั้น ต่อจากนั้นผมได้ดูโครงการของกรมชลประทาน และ
กรมทรัพยากรน้ํา ซึ่งผมได้ถ่ายเอกสารแจกท่านสมาชิกและท่านนายกด้วยแล้ว 
นะครับ เพราะว่าแต่ละอําเภอ แต่ละตําบล กรมชลประทาน เขาตั้งงบประมาณไว้
หมดแล้ว มีงบประมาณเรียบร้อย ท่านดูตามอําเภอของท่าน มีโครงการ 
มีงบประมาณตั้งไว้ปีพ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ท่านไปติดตามเรื่องดูนะครับ 

 

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณท่านเสถียร อภิญญาภิญโญ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ที่ได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับวาระแห่งชาติเกี่ยวกับปัญหายาเสพติ และเรื่อง
ของคณะกรรมการลุ่มแม่น้ําป่าสัก ต่อไปเชิญท่านส.อบจ.นิภาครับ 

 

นางนิภา เจนจบธรรม  กราบเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ เมื่อสักครู่ท่านเสถียร    
ได้พูดถึงแหล่งน้ํา ดิฉันได้รับมอบหมายจากนายกอบต. ในเขตหนองไผ่ ให้บูรณาการ
เรื่องน้ํา ตําบลไหนที่มีน้ําท่วม เขาอยากให้ท่านนายกช่วยเป็นตัวกลางและเป็น 
พี่ใหญ่ มาประชุมร่วมกันในการแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องและยั่งยืน ท่านนายกอบต. 
ทุกเขตได้ฝากมาค่ะ แล้วส่วนเรื่องยาเสพติด เราก็เห็นด้วยชาวบ้านได้มาพูดกับดิฉัน
ว่าเขาไม่ไว้ใจตํารวจ เขากลัวว่าถ้าเขาบอกไปแล้ว เขาจะมีปัญหาเขากลัว ก็ขอฝาก 
ถ้าโครงการนี้เอาจริงเอาจัง คิดว่าชาวบ้านเขาต้องให้ความร่วมมือกับพวกเรา และ
ให้ความสําคัญ ตาสับปะรดจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนดิฉันขอฝากท่านนายกด้วย  

 

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณท่านนิภานะครับ ท่านนายกรับปากเป็นที่เรียบร้อยว่า จะดูแลให้
นะครับ มีสมาชิกท่านอื่นจะเสนอเรื่องอะไรไหมครับ เชิญท่านส.อบจ.พรพรรณ์ ครับ 

 

นางพรพรรณ์  โพธิ์ดี  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และ
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันพรพรรณ์  โพธ์ิดี ส.อบจ.เขต ๓ อําเภอหนองไผ่ 
ดิฉันขอขอบคุณ ท่านนายกพร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ที่ได้อนุมัติให้การสนับสนุน 
ชุดเครื่องจักร ไปซ่อมแซมถนนบ้านสระแก้ว ตําบลสระแก้ว และตําบลท่าด้วง ทําให้
พี่น้องประชาชนตําบลสระแก้ว และตําบลท่าด้วงได้รับความสะดวกในการเดินทาง 
และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีย่ิง ประชาชนทั้ง
สองตําบลฝากขอบคุณท่านนายกด้วย และในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมานั้น 
พณท่านชัยสิทธ์ิ  ชินวัตร และรัฐมนตรีสันติ พร้อมพัฒน์ ได้ขึ้นไปกราบนมัสการ 
 

/ร่างของ... 
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ร่างของหลวงปู่ขุ้ย และได้ใช้เส้นทางในการสัญจรตําบลสระแก้วด้วย การอนุมัติ
เครื่องจักรในครั้งนี้ ถือเป็นหน้าเป็นตาให้กับอบจ. ของเราเป็นอย่างยิ่ง และต้อง
ขอบคุณท่านนายกอีกหนึ่งเรื่องก็คือสะพานแบริ่ง ที่ท่านนายกได้มอบหมายให้ 
กองช่างนําสะพานเหล็กของอบจ. ให้ไปติดต้ังที่หมู่ ๘ ตําบลบ่อไทย เพื่อใช้แทน 
ท่อเหลี่ยมตัวเดิมที่ถูกน้ําพัดไป ขณะนี้ประชาชนก็ได้สัญจรได้สะดวกแล้ว และ
ท้ายสุดนี้ ดิฉันก็ต้องขอขอบคุณทางกองช่างด้วย ที่ทํางานกันอย่างเต็มที่ ทําให้
ภารกิจที่ทํานั้นเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ ขอบคุณค่ะ  

 

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณท่านสจ.พรพรรณ์ โพธ์ิดี นะครับ ได้นําคําขอบคุณจากพี่น้องที่
อําเภอหนองไผ่ มามอบให้กับท่านนายกรวมทั้งกองช่างด้วย ถือเป็นเรื่องดี ๆ ของ 
อบจ. มีสมาชิกท่านไหนจะคุยเรื่องอะไรไหมครับ  เชิญท่านส.อบจ.จิตรา ปาทาน  

 

นางจิตรา  ปาทาน  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ดิฉันจิตรา ปาทาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต ๑ อําเภอหนองไผ่ ซึ่งที่ผ่านมาตลอดทั้งเดือน ฝนตกหนัก 
ทุก ๆ จังหวัด ทางภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัด
พิจิตร และขณะนี้ลงมาที่จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอยุธยา ขณะนี้อยากจะเรียนให้ท่าน
นายกทราบว่าขณะนี้น้ําได้ไหลบ่ามาถึงอําเภอหนองไผ่แล้วค่ะ ในเขตเลือกต้ังของ
ดิฉัน ซึ่งเป็นตําบลหนองไผ่และตําบลกองทูลนั้นติดอยู่กับแม่น้ําป่าสัก เมื่อวานนี้ 
ดิฉันได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า น้ําได้ไหลมาท่วมทุ่งนาและบ้านเรือนอย่างมาก  
ซึ่งดิฉันได้ออกไปดูเมื่อวานตอนเย็น ขณะนี้น้ําได้ไหลบ่าท่วมแล้ว อยากจะเรียนท่าน
นายกว่า ท่านนายกจะมีมาตรการหรือมีสิ่งไหนช่วยได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็นถุงยังชีพ 
หรือว่าเป็นอย่างอื่นที่จะลงไปดูแลให้บ้าง ขณะนี้ประชาชนเขตตําบลกองทูล ลําบาก
จริง ๆ ค่ะ เพราะน้ําไหลมามากพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ทางการเกษตร น้ําท่วมไปหมด 
อยากจะเรียนให้ท่านนายกทราบว่า สิ่งใดที่ท่านนายกจะช่วยเหลือพี่น้องชาวหนองไผ่ 
หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๔ ตําบลกองทูล และตําบลหนองไผ่ อยากให้ท่านลงไปช่วยเหลือไม่ว่า
จะเป็นถุงยังชีพหรืออะไรก็ได้ ก็ขอความกรุณาไว้ ณ โอกาสน้ีค่ะ 

  

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณท่านส.อบจ.จิตรา ปาทานนะครับ เชิญท่านปลัดนะครับ 
 

ปลัด อบจ.พช.  กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เคารพ
และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เมื่อคราวประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติเขตอําเภอเมือง ได้สอบถามเกี่ยวกับ
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร แอลฟัลท์ติกคอนกรีต ต.นายม เชื่อมหมู่ที่ 8  ต.วัง
ชมภู (ตลาดนายม – บ้านยางหัวลม) อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์ ว่าทาง อบต.ได้มี
งบประมาณดําเนินการไปแล้ว แล้วทางอบจ. ไปลาดยางทับซ้อนโครงการนั้น  ฝ่าย
บริหารได้ รั บ เรื่ อ งนี้ ไ ว้ ว่ าจะไปตรวจสอบโครงการดั งกล่ าวแล้ วมาแจ้ ง 
ที่ประชุมสภาทราบอีกครั้งหนึ่ง ทางฝ่ายบริหารได้ไปตรวจสอบแล้ว ขออนุญาตให้
ผู้อํานวยการกองช่างชี้แจงต่อที่ประชุมค่ะ 

 
 

/รกน.ผู้อํานวย... 
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รกน.ผู้อํานวยกองช่าง  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาอบจ. ทุกท่าน ท่านนายก 
นายสํารวย  เจอะแก่นหอม และคณะผู้บริหารนะครับ ผมนายสํารวย เจอะแก่นหอม รับผิดชอบกองช่างนะครับ 

จากการที่ผมได้รับมอบหมายจากท่านปลัด ให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี 
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร แอลฟัลท์ติกคอนกรีต ต.นายม เชื่อมหมู่ที่ 8  ต.วัง
ชมภู (ตลาดนายม – บ้านยางหัวลม) อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งตามที่สมาชิกสภา 
ได้สอบถาม ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถนนสายดังกล่าวนี้ อบจ.
ได้ต้ังงบประมาณปี ๕๔ เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต งบประมาณ ๒ ล้าน
บาท ซึ่งขณะนี้ได้ทําการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ต้ังแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 
ในการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกส์ตัวนี้ เราเสริมเฉพาะในเขตพื้นที่ของอบต.นายม  
คือเริ่มจากตลาดนายม ไปสิ้นสุดที่เขตตําบลนายม ระยะทางตามแบบแปลน 
๑,๔๔๐ เมตร ในส่วนของเขตพื้นที่บ้านยางหัวลม หมู่ ๘ ตําบลวังชมภู นั้นเป็น
ถนนลาดยางเดิม ซึ่งทางอบจ. ไม่ได้ไปลาดทับพ้ืนที่ของอบต.วังชมภูนะครับ  
ส่วนเส้นทางเดิมที่ทางอบจ.ไปทําผิวจราจรแอสฟัลติกส์นั้น สภาพเดิมเป็นถนน
คอนกรีตเดิมของ อบต.นายม ก่อสร้างไว้หลายปีแล้ว ซึ่งสภาพผิวเดิมเสื่อมโทรม  
ในเขตพื้นที่ของ อบต.นายม ซึ่งตามที่ผมตรวจสอบมาจะมีโครงการในปี ๕๔  
ซึ่งอบต.นายม ได้ต้ังงบประมาณเสริมเฉพาะไหล่ทางสองข้าง โดยใช้งบของอบต. 
นายม จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

 

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณท่านสํารวย  เรียนเชิญท่านส.อบจ.จําเริญ สุวรรณี  
 

นายจําเริญ สุวรรณี  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
จําเริญ สุวรรณี เขต ๑ อําเภอศรีเทพ ครับ ผมจะแจ้งสถานการณ์น้ําท่วมให้ 
ฝ่ายบริหารและท่านสมาชิกได้รับทราบว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ําท่วมในเขต          
อําเภอศรีเทพถือว่าเป็นปกติ  เพราะว่าได้รับอนิสงส์จากการขยายเขตแม่น้ําของ
ท่ านนายกที่ ไ ด้ ป ระส านงบประมาณมาจากส่ วนกลา ง  โ ดยท่ านสั น ติ  
พร้อมพัฒน์ น้ําจึงไหลในเขตอําเภอวิเชียร, อําเภอศรีเทพ คล่องตัวนะครับ แต่ที่มี
ปัญหาก็คือเมื่อหมดฤดูฝนแล้ว น้ําก็จะหายไปหมดเกษตรกรเดือดร้อน ผมขอฝากไป
ยังท่านประธานถึงท่านนายกครับ เรื่องฝายหินทิ้ง เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ที่จะ
แก้ตัวในเรื่องน้ําท่วมครั้งนี้ ขอฝากท่านไว้ครับ ขอบคุณมากครับ  

 

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณท่านส.อบจ.จําเริญนะครับ เรียนเชิญท่านส.อบจ.เสวก ศรลัมพ์ 
 

นายเสวก ศรลัมพ์  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมส.อบจ.เสวก ศรลัมพ์ เขต ๓ 
อําเภอหล่ม ผมอยากรายงานเรื่องสถานการณ์น้ํา ในปีนี้ทางอําเภอหล่มสัก รับไป
เต็ม ๆ เรียกว่าสุด ๆ ปีนี้ถือว่าหนักพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งตําบลลานบ่า มีผู้
ได้รับความเสียหาย ๑,๕๐๐ กว่าครอบครัว และตําบลปากดุก มีผู้ได้รับความ
เสียหาย ๖๐๐ ครอบครัว ทางตําบลหนองไขว่ มีผู้ได้รับความเสียหาย ๓๐๐ กว่า
ครอบครัว  ซึ่งเรามีหลายหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือ โดยเฉพาะเมื่อวานนี้ท่านรอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านจิรายุทธ  วัจนะรัตน์ ได้ไปลงพื้นที่ กระผมได้ขอมาทางที่
กองช่างกับท่านนายกอัครเดช ทองใจสด เรื่องของห้องน้ําเคลื่อนที่ เรือท้องแบน  
๒ ลํา รถบรรทุกน้ํา ๑ คัน และถังน้ําที่จะไปรอช่วยเหลือ เพื่อที่จะไปใส่น้ําอุปโภค 
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เพราะน้ําท่วมสูงขนาดหน้าอก ขนาดถึงคอ และก็ท่วมหัวก็ยังมี ขณะนี้เราต้องใช้
บ้านที่ติดเกาะ ให้เอาเรือท้องแบน หุงหาอาหารตรงถนน หมู่ ๑๐ บ้านดงเมือง  
เข้าไปส่งตามบ้านแต่ละหลัง วันนี้คาดว่าจะยุบลงนิดหนึ่ง และวันนี้ทางสํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด นําถุงยังชีพไปมอบให้ที่วัดราชธานี 
ตําบลลานบ่า ซึ่งกระผมได้ขอไว้ จํานวน ๑,๕๕๐ ชุด นะครับ ก็คงจะใช้ในการ
เยียวยาในเบ้ืองต้นก่อน และทางพี่น้องประชาชนชาวบ้าน เขาขอขอบพระคุณมายัง 
ท่านนายกอัครเดช ทองใจสด ที่ได้นํารถสุขาเคลื่อนที่และเรือท้องแบน ชาวบ้าน
ประทับใจ  แต่ถ้าหากว่าทางอบจ.ของเราจะเสริม หรือจะเยียวยาอะไรเพิ่มเติม 
ทางอําเภอหล่มสักไม่ขัดข้องนะครับ 

 

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณท่านส.อบจ.เสวก เชิญท่านส.อบจ.วินัย พรพฤฒิพันธ์ุ  
 

นายวินัย  พรพฤฒิพันธุ์  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมวินัย พรพฤฒิพันธ์ุ เมื่อคราว
ประชุมครั้งที่แล้ว ผมโดนพาดพิงเรื่องถนนลาดยางไปทับซ้อน แต่ผมก็อยากจะขอ
ช้ีแจงให้สภารับทราบด้วยครับ สจ. ผู้ที่อภิปรายในวันนั้น ท่านควรจะดูแลพ้ืนที่ของ
ท่านดีกว่าเพราะว่าเป็นรอยเขตติดต่อกัน เพราะถนนสายนี้ อบจ.สร้างมาแล้ว 
ประมาณเกือบ ๑๐ ปี นะครับ แล้วเป็นหลุมเป็นบ่อ ขอให้ท่านนายกสนับสนุน 
ผู้อภิปรายวันนั้นด้วยครับ เพราะถนนสายที่ท่านอภิปรายในวันนั้น รอยต่อต.นายม 
ใช้ไม่ได้แล้วครับ  

 

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณท่านวินัย พรพฤฒิพันธ์ุ นะครับ เป็นเรื่องที่บางครั้งอาจจะเข้าใจ
ผิดนะครับ เชิญท่านส.อบจ.จันทนาครับ  

 

นางสาวจันทนา วัฒนกิตานนท์  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉันจันทนา  
วัฒนกิตานนท์ เขต ๑ อําเภอหล่มสัก ขอเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของน้ําท่วมต่อ อยากจะ
เรียนปรึกษาทางท่านผู้บริหารทุกท่านว่า ในเขตอําเภอหล่มสักครั้งนี้ น้ําท่วมหนัก
จริง ๆ ครั้งนี้เป็นระลอกที่ ๕ แล้ว ในเขตเทศบาลเมือง ต.วัดป่า ต.ตาลเด่ียว และ 
ต.สักหลง ในเขตที่ดิฉันดูแลรับผิดชอบอยู่นั้น ท่วมขังมาเป็นเวลา ๔ วันแล้ว ต้ังแต่ 
๓ วัน ที่ผ่านมารับโทรศัพท์จากผู้นําชุมชนต่าง ๆ และมีคําร้องขอมาเกี่ยวกับเรื่อง 
ถุงยังชีพและขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งคําตอบตรงนี้  
ก็ต้องรับผิดชอบตอบกลับผู้นําทุกท่าน แล้วดิฉันมีคําถามตอบกลับไปว่าทางศูนย์ 
ของอบต. ได้ช่วยเหลือกับทางชุมชนอย่างไรบ้าง ซึ่งงบประมาณของอบต. ทุกอบต. 
มีงบจํากัดและน้อยมาก และได้ดูแลเรื่องถุงกระสอบทรายไปทุกที่แล้ว งบประมาณ
เลยอยากนําเรียนปรึกษากับทางท่านนายกและผู้บริหารค่ะ  

 
ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณท่านส.อบจ.จันทนาครับ ท่านนายกจะตอบในคราวเดียวกันครับ 

เรียนเชิญท่านส.อบจ.วสันต์ครับ  
 

นายวสันต์ ทองมีแสง   กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมต้องขอขอบคุณ
ท่านนายกที่ได้จัดสรรงบประมาณให้อําเภอบึงสามพัน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ซึ่ งกองกํากับการอําเภอบึงสามพันเป็นผู้ ดําเนินการจัดอบรมผู้นําท้องถิ่น  
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เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด เด็กแว๊น และอาชญากรรม ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดอบรม ๓ วัน 
วันละ ๓ ตําบล ซึ่งก็ประสบผลสําเร็จดี เพราะว่าผู้นําหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ก็ได้เข้า
ร่วมอบรมสัมมนา ผมก็ได้เข้าอบรมสัมมาด้วยและกล่าวถึงนายกที่ให้งบประมาณ
สนับสนุนไปด้วย ท่านผู้ใหญ่บ้าน กํานัน สมาชิกอบต. ผู้นําหมู่บ้านทุกคนดีใจ ที่ท่าน
ให้งบประมาณไปทําโครงการนี้ครับ ขอบคุณครับ  

 

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณท่านส.อบจ.วสันต์ เชิญท่านส.อบจ.เอกชัย อาสมานครับ 
 
 

นายเอกชัย  อาสมาน  ผมส.อบจ. เอกชัย อาสมาน เขต ๔ อําเภอหนองไผ่  ด้วยการรับเลือกต้ัง 
เป็นตัวแทนเพื่อเป็นปากเป็นเสียงในสภาแห่งนี้ ผมก็อยากจะบอกสภาแห่งนี้นะครับ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งนี้ว่าไม่ใช่เขต ๑, เขต ๒, เขต ๓ อย่างเดียวนะครับ 
เขต ๔ ด้วยครับ ที่น้ําท่วมและมีน้ําขัง โดยเฉพาะปีนี้เดือดร้อนมากจริง ๆ พี่น้อง
ประชาชนในเขตที่ ๔ อําเภอหนองไผ่ ในเขตรับผิดชอบของผม ก็เลยฝากสารมาถึง
นายกว่าถ้ามีถุงยังชีพ หรือจะเป็นฝายกั้นน้ํา โครงการอะไรดี ๆ ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ส่วนตัวของท่านนายก หรือเพื่อน ๆ สมาชิกนะครับ อย่าลืมเขต ๔ อําเภอหนองไผ่
นะครับ สจ.เอกชัย อาสมาน ยินดีรับครับผม  

 

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณท่านส.อบจ.เอกชัย อาสมาน เชิญท่านส.อบจ.จิตรา ปาทานครับ 
 

นางจิตรา ปาทาน  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ฝ่ายบริหารและเพื่อนสมาชิกที่รัก 
ดิฉัน ส.อบจ.จิตรา ปาทาน สมาชิกสภาจังหวัด เขต ๑ อําเภอหนองไผ่ ขอปรึกษา
ท่านนายกเรื่องการก่อสร้างโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม วันนั้นท่านนายกบอกให้ไป
ปรึกษาหารือกับทางคณะกรรมการมัสยิดของตําบลวังชมภู ทราบว่าได้ทําโครงการ
มาให้ท่านนายกแล้ว  และอยากจะทราบว่า ท่านนายกจะช่วยเหลืออย่างไร  
จะก่อสร้างอย่างไรอยากได้คํายืนยัน เพราะว่าเขาให้ดิฉันมาสอบท่านนายกอีกครั้ง 
เพราะว่าตรงนี้เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวมุสลิม เพราะว่ายังไม่มีโรงเรียน
สอนศาสนาให้ชาวมุสลิม เด็ก ๆ ทุกคนต้องเรียน ก็อยากจะขอความกรุณาให้ท่าน
นายกประสานให้หน่อยว่า จะทําอย่างไรจะให้ทางช่างอบจ. เราไปเขียนแบบแปลน
เอง หรือว่าจะให้ทางคณะกรรมการมัสยิดของตําบลวังชมภูมาดูแลเอง จะได้ถูกต้อง
ตามศาสนาของอิสลามที่ว่าก่อสร้างอย่างไร ก็ขอให้ท่านนายกช่วยดูแลด้วยค่ะ 

  

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณท่านส.อบจ.จิตรา ปาทาน เรียนเชิญท่านส.อบจ.พงษ์พันธ์ ครับ 

  

นายพงษ์พันธ์  วิภาจักษณกุล  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายก ท่านสมาชิกทุกท่าน     
ผมพงษ์พันธ์ วิภาจักษณกุล อําเภอชนแดน ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน น้ําท่วมและฝนตก
หนัก เมื่อเช้านี้ผมขับรถผ่านมาทางเขารัง ทางชนแดนมาวังทองช่วงนี้ก็จะมีดินถล่ม
จากภูเขา สไลด์ลงมาในเขตของทางหลวงครับ ท่านที่สัญจรผ่านไปผ่านมา ท่านก็
โปรดระมัดระวังนะครับ มีหินก้อนใหญ่หล่นลงมาไหล่ทาง แล้วอีกเรื่องหนึ่งช่วงน้ํา
ท่วมฟรีเวอร์ ทางอําเภอชนแดนก็จะมีผลกระทบทางตําบลดงขุยที่ได้รับผลกระทบ
ทางด้านน้ําท่วมในเขตชุมชนนะครับ เมื่อวันนั้นผมเองได้ประสบด้วยตัวเอง คือ 
น้ําท่วมหนักในเขตตําบลดงขุย เขตดงขุยเหนือ ดงขุยใต้ ผมได้ขี่มอเตอร์ไซด์วิบาก 

 
/ไปดูน้ําท่วม... 



 27 

 
ไปดูน้ําท่วมในเขตชุมชน น้ําท่วมแรงครับ น้ําพัดรถ คนก็กระโดดออกจากรถ เกือบ
ตกน้ําเหมือนกัน ไปเจอยายแก่ ๆ คนหนึ่ง ผมก็เลยไปถามยายไปไหน ยายก็หิ้วถุง
กับข้าว ไปซื้อของที่ตลาดกลับบ้าน ผมถามว่ายายอยู่ไกลไหม ยายตอบผมว่าอยู่ไกล 
ผมจะไปส่งให้ ยายบอกว่าน้ํามันแรง ผมก็ได้กลับบ้านไปเอารถไปส่งยายนะครับ  
ผมก็ได้นั่งคุยกับชาวบ้าน เขาก็ได้ถามมาว่าท่านสจ.ทางอบจ. มีอะไรที่จะพอ
ช่วยเหลือได้บ้าง เขาไม่ได้ต้องการถุงยังชีพ เขาบอกว่าอย่างช่วงน้ําท่วม เขาต้องการ
มีเรือคอยให้การบริการให้กับพวกประชาชนบ้างได้ไหม เขาบอกว่าถ้ามีเรือท้องแบน 
ก็ให้เอามาดูแลประชาชนบ้างก็ดี  ผมก็ได้บอกกับชาวบ้านว่า ผมจะเข้าไปกราบ
เรียนทางท่านบริหาร และท่านประธานสภาให้รับทราบว่าจะดูแลและช่วยเหลือตรง
นี้ได้ไหม ถ้าเกิดได้ก็จะกลับมาบอกกล่าวให้ทางชาวบ้านทราบนะครับ ผมก็ฝากไว้
อีกเรื่องครับ ขอบคุณมากครับ 

 

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณ ท่านส.อบจ.พงษ์พันธ์ เชิญท่านส.อบจ.อภิรดี ครับ 
 

นางสาวอภิรดี พรพฤฒิพันธุ์  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันมี
เรื่องฝากประชาสัมพันธ์ เรื่องงานประเพณีอุ้มพระดําน้ําของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่จะ
มีขึ้นในวันที่ ๒๕ – ๒๙ กันยายน พ.ศ . ๒๕๕๔  วันที่ ๒๕ จะมีพิธีบวงสรวง  
และวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ ก็จะเป็นพิธีแห่ทางน้ํา หากท่านใดว่างก็ขอเรียนเชิญ  

 

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณท่านส.อบจ.อภิรดีนะครับ ก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับ เรียนเชิญ
ท่านอบ แสงนก ครับ 

 

นายอบ แสงนก  กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผมนายอบ แสงนก 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตน้ําหนาว ต้องขอขอบคุณท่านนายกที่     
ได้ให้งบประมาณดําเนินการสร้างถนนคอนกรีต บ้านห้วยกระโป๊ะ ขณะนี้ใช้การได้ดี 
แต่ก็ยังขาดอีกประมาณ  ๒ กิโลครับ แล้วเรื่องห้องเรียนอีคาสรูม (E-Classroom)  
ในอําเภอน้ําหนาวได้สองโรงเรียน คือ โรงเรียนวังกวาง และโรงเรียนโคกมน ขณะนี้
ได้ติดต้ังเรียบร้อยแล้วครับ เรื่องของสนามกีฬากลางแจ้ง ทางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วครับ และเรื่องเครื่องขยายเสียง  
ตอนนี้ติดต้ังเรียบร้อยแล้วครับ ผมก็มีเรื่องขอร้องขณะนี้ถนนระหว่างบ้านห้วยแปก
ไปวังกวาง ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ เขามีหนังสือมาหาผมและส่งมาทางจังหวัดอีกฉบับ
หนึ่งด้วย  ขอให้ช่วยแก้ไขให้ด้วยนะครับ และสะพานบ้านห้วยไร่ บ้านไร่ใต้ มันเป็น
ถนนแล้วทําให้น้ําไหลลาดนะครับ ขณะนี้ถ้าน้ําไหลผ่านมาจะผ่านมาไม่ได้เลย ต้อง
รอจนกว่าน้ําจะลด อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ แล้วเรื่องของอุทกภัย อย่าคิดว่าน้ํา
หนาวไม่มีนะครับ ขณะนี้ในป่าข้าวโพดดินสไลด์ แล้วข้าวโพดเสียหายมาก เราจะ
แก้ไขปัญหากันอย่างไร ผมก็ฝากทางฝ่ายบริหารด้วยนะครับ 

 

ประธานในที่ประชุมฯ   ขอบคุณท่านส.อบจ.อบแสงนกนะครับ เชิญท่านนายกครับ 
  

นายก อบจ.พช.   กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ผมจะตอบทั้ง
สามท่านในคราวเดียวกันนะครับ ท่านจิตรา ท่านจันทนา ท่านเสวก ในเรื่องของน้ําท่วม 

 
/ผมนําเรียน... 
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ผมนําเรียนว่าเรื่องถุงยังชีพผมไม่มีนโยบายแจก เนื่องจากเคยแจกมาแล้ว ประสบ
ปัญหาไม่คุ้ม เพราะว่าผมให้เขาไปทําเป็นข้อมูลมา โดนด่ามากกว่าคําชม และอีก
อย่างหนึ่ง หน่วยงานโดยตรงขณะนี้ก็คือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)  
ก็รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรงอยู่แล้ว ซึ่งจังหวัดมีงบประมาณถึง ๕๐ ล้านบาท  
ในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องอุทกภัย ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเราได้
เตรียมการคือ  ๑. เรือ ๒. ห้องน้ํา ๓. อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องจักร เครื่องไม้เครื่องมือ 
ในการที่จะเข้าไปแก้ปัญหา หลังจากนี้ถนนก็จะแย่ในส่วนที่น้ําทําให้ทรุดบ้าง ส่วนที่
ต้องเข้าไปช่วยและแก้ปัญหา ถ้าเป็นถุงยังชีพ พอเราไปแจกได้ ๓๐๐ ครอบครัว 
ไม่ได้อีก ๑ ,๕๐๐ ครอบครัว ท่านจะโดนต่อว่า ผมนี้โดนมามากแล้วนะครับ  
แจกก็แจกไม่ทั่ว เคยแจกผา้ห่มครั้งหนึ่งหมื่นผืน ผมก็เลือกแจกที่หนาว ก็คือ อําเภอ
เขาค้อ อําเภอน้ําหนาว อําเภอหล่มเก่าในส่วนของชายเขา อําเภอหล่มสักในส่วน
ของชายเขา ก็มาโดนคนในตลาดต่อว่าซึ่งคนในตลาดก็แยกไม่ได้ว่า คนไหนคนจน 
จะให้ได้ทุกคนคงเป็นไปไม่ได้ ในส่วนของเราถ้าปีหน้าเรารู้แล้วว่าน้ําท่วมมาก ปีนี้เรา
เบากว่าจังหวัดอ่ืนมากนะครับ แต่เราจะมาหนักที่อ.หล่มสัก เป็นเมืองที่ติดแม่น้ํา
และขณะนี้ก็จะเลื่อนไปถึงหนองไผ่ วิเชียรบุรี บึงสามพัน น้ําก็จะไหลขึ้นมา เราใช้
เครื่องจักรพอจะแก้ไขปรับปรุงเส้นทางในการเกษตรให้เขาหลังจากน้ําลดลงแล้ว 
ส่วนวันนี้ถ้ามีอะไรขัดข้อง ให้ประสานที่กองช่าง ซึ่งกองช่างก็ได้เตรียมความพร้อม
อยู่แล้ว เรือ รถน้ํา ห้องน้ํา วันนี้เราก็ออกมาบริการเต็มที่ ฉะนั้นผมอยากให้ท่าน
มองข้ามเรื่องถุงยังชีพ ซึ่งหน่วยงานอื่นเขารับผิดชอบอยู่แล้ว ส.อบจ. ๓๐ ท่าน ผมก็
ต้องแบ่งให้ทุกท่านไปดูแลในเขตของท่าน ในปีหน้า ผมจะต้องเตรียมการณ์ในเรื่อง
ของเรือ และเครื่องมือที่จะอํานวยความสะดวก วันนี้เรือเราก็บริการเขาได้มากกว่า
หน่วยงานอื่น ส่วนอ .ศรีเทพของท่านส .อบจ .จําเริญ น้ําไม่ท่วมเพราะว่าได้
งบประมาณของกรมพาณิชย์นาวี มาขยายแม่น้ําในเขตอําเภอศรีเทพ และอําเภอ
วิเชียรบุรี ประมาณปี ๕๓ กับ ปี ๕๔ ผมได้ของบประมาณมาตรงนี้ประมาณ ๑๐๐ 
กว่าล้านบาท ที่ได้ขุดขยายไปแล้ว ทําให้ที่ระบายน้ําค่อนข้างคล่องตัว ท่านส.อบจ. 
อภิรดีเชิญร่วมงานอุ้มพระดําน้ํางาน วันที่ ๒๖ – ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ สําหรับงาน
อุ้ มพระในปีนี้  องค์การบริหารส่ วนจั งหวัด เรา ไ ด้สนับสนุนงบประมาณ  
ในการจัดงานให้มีความเข้มแข็งและยิ่งใหญ่มากขึ้นไปเป็นจํานวนเงิน ๕ แสนบาท 
ในส่วนของท่านส.อบจ.อบ ถนนสายห้วยแปก – วังกวาง เราเคยไปแก้ไขมาแล้ว 
ครั้งหนึ่ง ผมอยากให้ท่านสมาชิกเป็นคนรวบรวมข้อมูล ผู้ใหญ่ของตําบลวังกวาง  
ในส่วนที่เราจะเข้าไปแก้ไขให้เขา ให้เข้ามาประชุมพร้อม ๆ กัน กรณีท่านส.อบจ.
จิตรา เรื่องของโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ผมอยากให้ท่านส.อบจ.เป็นผู้ประสาน
คณะกรรมการมัสยิดมาพบกับผมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งการสร้างผมว่าคง
ไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่เราจะสร้างให้ แต่ต้องมาคุยกันว่าหลังจากสร้างเสร็จแล้ว ใครจะ
เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่าย คณะกรรมการรับผิดชอบได้ไหม ไม่ใช่เราสร้างแล้วเราจะต้อง
ไปรับผิดชอบต่อเนื่อง ซึ่งก็จะเป็นรายจ่ายผูกพันที่เรารับไม่ไหวน ฉะนั้นท่าน 
ส . อ บ จ . จิ ต ร า  ป ร ะ ส า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ กํ า นั น ตํ า บ ล วั ง ช ม ภู 
มาประชุมพร้อมกันที่อบจ. จะได้หาแนวทางกันนะครับ เมื่อสักครู่นี้มีกระซิบจาก 
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ท่านประธานสภาว่าเห็นแพห้องน้ํา ไม่รู้จังหวัดไหนเหมือนกัน ถ้ามีแพห้องน้ําเราก็ 
จะจัดหาแพห้องน้ําไว้ให้ เพราะว่าห้องน้ําเป็นเรื่องสําคัญในตอนที่น้ําท่วม ผมอยาก
ให้ท่านสมาชิกแปรความหมายในการช่วยเหลือ ให้ถูกทิศถูกทาง แสดงให้ประชาชน
เห็นว่าเราไม่ทอดทิ้งเขา แต่ว่าท่านจะใส่ใจหรือไม่สนใจ มันก็เป็นเรื่องส่วนตัว 
ของสมาชิกแต่ละท่านเอง ขณะนี้อบจ.ทําอะไรได้ก็ทําให้พวกเราทั้งหมดนะครับ  
ถ้ามีปัญหาอะไร ให้โทรตรงหาที่ผมได้ แต่ถ้าเป็นเรื่องเครื่องมือก็ประสานได้ที่ 
กองช่าง ขอบคุณมากครับ 
  

ประธานที่ประชุมฯ  ขอบคุณท่านนายกนะครับ ขอเชิญท่านส.อบจ.เกรียงศักด์ิ ครับ  
 

นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ กระผมเกรียงศักด์ิ พิชิตกวิน 
จากอําเภอวิเชียรบุรี ตามที่สภาแห่งนี้ได้ต้ังคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงโครงการขุดลอกคลองลํากงหมู่ที่ 4 , หมู่ 12 ,หมู่ 5  ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ 
จ.เพชรบูรณ์  ไปแล้วนั้น ขณะนี้คณะกรรมการได้ประชุมเลือกประธาน และ
เลขานุการกรรมการฯ ไปแล้ว แต่เนื่องจากอยู่ระหว่างปิดสมัยประชุม เพราะฉะนั้น
ตามระเบียบจึงต้องขออนุมัติสภาแห่งนี้ ดําเนินการนอกสมัยประชุม ผมในฐานะ 
ที่ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้ จึงขออนุมัติจากสภาแห่งนี้ดําเนินการ
นอกสมัยประชุม เพื่อความต่อเนื่องและเร่งด่วนต่อไป  ขอบคุณมากครับ 

 

มติที่ประชุม: อนุมัติ 
 

ประธานในที่ประชุมฯ  ผมขออนุญาตอีกเรื่องหนึ่ง นัดประชุมในวาระที่สอง และที่สาม เพื่อ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในวาระที่สองและที่สาม ผมขอนัดประชุมในวันพุธที่ ๒๑ 
กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาฯแห่งนี้ รับทราบโดยพร้อม
เพรียงกันนะครับ เชิญท่านส.อบจ.จิตรา ปาทาน 

 

นางจิตรา ปาทาน  ขออนุญาตเรียนชี้แจง  ดิฉันได้ปรึกษาคณะกรรมการอิสลามแล้ว
คณะกรรมการแจ้งว่าเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลเรื่องค่าน้ํา ค่าไฟ ค่าดูแลเด็ก ทาง
คณะกรรมการและทางพี่น้องอิสลามจะช่วยกันออกเองค่ะ ก็เลยบอกให้นํามาเรียน
มาให้ท่านนายกทราบ ขอบคุณค่ะ 

 

ประธานในที่ประชุมฯ   ขอบคุณท่าน ส.อบจ.จิตรา ปาทาน นะครับ มีท่านใดจะนําเสนออะไร 
อีกหรือไม่ครับ...สําหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกท่าน ท่านปลัดฯ ท่านรองปลัดฯ ท่านหัวหน้าส่วน
ราชการ ท่านข้าราชการ พี่น้องสื่อมวลชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกนายนะครับ 
ที่ได้ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน วันนี้การประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ผมขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
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